



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหนองม่วง โทร. ๐ ๓๖๖๔ ๘๔๑๒

ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๐๑ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๖ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองม่วง

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๕ การป้องกันการรับสินบน MOIT ๑๓ หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุขมาใช้ในการสร้างธรรมาภิบาลระบบยาและปลูกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลหนองม่วงได้ดำเนินการประกาศในโรงพยาบาลหนองม่วงเรื่องแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต้องดำเนินการประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานได้จัดทำขึ้นตามกฎหมายกำหนดดำเนินการประเมินในระบบ google forms ในหมวดที่ ๒ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน

ในการนี้ โรงพยาบาลหนองม่วง ขอเรียนให้ทราบว่าได้ดำเนินการประเมินการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ google forms

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุญาตให้นำรายงานดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหนองม่วงและช่องทางอื่นรวมถึงสื่อออนไลน์ต่อไปด้วย

นางสรุชา สุธาทัศน์

(นางสรุชา สุธาทัศน์)

(/) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

นายเกรียงไกร คำคุณ

(นายเกรียงไกร คำคุณ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองม่วง

